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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ครั้งที่ 13/2563 

วันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชมุราชพฤกษ์ 3 อาคารสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

และประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
------------------------------------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
1. นายวิชัย  ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน 
2. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ รองประธาน 
3. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นายบัญญัติ  จนัทน์เสนะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นายสมประสงค์ สหวัฒน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. นายวิชวุทย์ จินโต กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10. นายวิเชฏฐ์ มุสิกรังษี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11. ศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบํารุง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
12. รศ.ดร.สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
13. ผศ.ดร.วัฒนา  รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
14. ผศ.ดร.ภูภณัช  รัตนชัย ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
15. ผศ.ชิตาพร  เอ่ียมสะอาด กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547        กรรมการ 

16. อ.ดร.พิชัย  สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              กรรมการ 

  17. อ.ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547         กรรมการ 
  18. นายธีรพันธ์ุ  จันทร์เจรญิ กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547         กรรมการ 
 19. อ.ดร.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
 20. อ.ดร.กนกรัตณ์  ชลศลิป์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
 21. ผศ.ธวัช  บุญนวล กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
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  22. อ.ทศพร  จินดาวรรณ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
  23. อ.วสันต์  สุทธโส รองอธิการบดี เลขานุการ 
 *ลําดับที่ 1-9 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โปรแกรม Cisco Webex Meetings 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
-ไม่ม-ี 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. นายวรชาติ   การเก่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 
2. นางกัตติกา  ด้วงศรี ผู้ช่วยเลขานุการ  
3. นางสาวนริศรา  ชุมทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 
4. นางสาวภูชิยา สุวรรณโชติ ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉราวรรณ บุญมาก ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นายอนุพงศ์  ก่ิงทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นายนิธิ  ลอยชูศักด์ิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ    
 1.  ผศ.ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่4.2.1 
 2.  ผศ.ไพศาล นาคกราย อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ   

 ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่4.2.1 
 3. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่4.2.2 
 4.  ผศ.ดร.พราวตา จันทโร อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่4.2.2 
 5.  ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการฯ 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่4.2.3 และ 4.3.1 
 6.  ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทพิย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ฯ 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่4.2.5 
 7.  สิบเอกสมพร เทียนกระจ่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่5.2 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 13/2563 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
ที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้รายงานตัวต่อที่ประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

 (1) ด้วยปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ฝ่าย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ขออนุญาตนายกสภามหาวิทยาลัยฯ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยผ่านสื่อ
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อิเล็กทรอนิกส์ และนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้อนุญาตให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในครั้งน้ี 

 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

 (2) นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวขอบคุณ .นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ ว่าราชการจังหวัด             
สุราษฎร์ธานี และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ได้ดูแลการรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างดีย่ิง 
และขอบคุณมหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่ได้ดําเนินการจัดงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้ประจําปี 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

 (3) ด้วยเม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตาม พลเอกดาว์พงษ์    
รัตนสุวรรณ องคมนตรี ที่ได้ลงพ้ืนที่ตรวจเย่ียมกิจกรรมวิศวกรสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ                
สุราษฎร์ธานีที่ดําเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนบ้านใหม่นิคม เครื่องแกง   
ปักษ์ใต้ ณ กลุ่มเครื่องแกง วิสาหกิจชุมชนบ้านใหม่นิคม หมู่ 7 ตําบลขุนทะเล อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในโครงการดังกล่าว 

 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

 1.2 เรื่องทีป่ระธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ 
 (1) ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนายวิชัย ศรีขวัญ เป็นนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งต้ังนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงวันที่ 8 ธันวาคม 
2563 จึงขอแสดงความยินดีและแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

 (2) ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้อนุมัติให้ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักด์ิ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แก่ นายบัญญัติ จันทน์เสนะ และได้เข้ารับพระราชทานปริญญารัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563    
จึงขอแสดงความยินดีและแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ 

 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

 (3) ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการประชุมคร้ังที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 
ได้แต่งต้ัง ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงขอแสดงความ
ยินดีและแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ 

 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
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 (4) ด้วยเม่ือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้มอบ “รางวัล
สําเภาทอง” ประจําปี 2562 ให้กับนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับรางวัล
สําเภาทองประจําปี 2562 เป็นปีที่ 2 และเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีคนแรกที่ได้รับรางวัลเชิดชู
เกียรติติดต่อกัน 2 ปีซ้อน จึงขอแสดงความยินดีและแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

 (5) มหาวิทยาลัยขอสวัสดีปีใหม่ 2564 และขอมอบแก้วนํ้าร้อน/เย็นโดยมีลายพระหัตถ์ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
สุราษฎร์ธานี จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2563 
ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                    

สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน
ทราบแล้ว และได้เผยแพร่ทาง www.council.sru.ac.th หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันอังคาร ที่ 24 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 
12/2563 ดังน้ี 
 ระเบียบวาระที่ 3.1.2 (1) เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 11/2563 : ระเบียบวาระที่ 1 
เรื่องเพ่ือทราบบันทึกข้อความ คณะครุศาสตร์ เรื่องการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยที่กระทบต่อคุณภาพ
ทางวิชาการฯ ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563ที่ประชุมมีมติมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการพิจารณาอนุมัติ
อัตรากําลังสายวิชาการของคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิจัย/วัดผลและประเมินผล และการขออนุมัติจ้างบุคลากร
ที่มีอายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์..เป็นบุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ       
เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนต่อไป 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยแทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  

นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ.ที่ 029/2563 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 
เรียบร้อยแล้ว และมหาวิทยาลัยได้มอบผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี (เลขานุการฯ) ดําเนินการแล้ว      
(อยู่ระหว่างการดําเนินการ)  



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5) 
 

ระเบียบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภามหาวิทยาลัยฯ แล้วมหาวิทยาลัยมอบคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาฯ เพ่ือส่งหลักสูตรไป
ยังสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ต่อไป (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 

ระเบียบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 

มหาวิทยาลัยมอบคณะมนุษยศาสตร์ฯ ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาฯ เพ่ือส่งหลักสูตรไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ต่อไป (อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ .แล้วและมหาวิทยาลัยมอบ            
คณะวิทยาการจัดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาฯ เพ่ือส่ง
หลักสูตรไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ต่อไป (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
  ระเบียบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ที่ประชุมมี
มติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) กรณีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังน้ี  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมหลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ. 2561) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากเดิม อ.ดร.จีรติ พูนเอียด เป็น อ.จิตรี ไทรทอง
เน่ืองจากย้ายไปสังกัดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยฯ ทราบมติสภาฯ แล้วและมหาวิทยาลัยฯ มอบสํานัก
ส่งเสริมวิชาการฯ ดําเนินการแจ้งสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการสนับสนุน
การบูรณาการการเรียนรู้กับการทํางานในต่างประเทศ พ.ศ. .... ที่ประชุมมีมติเห็นชอบออกระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการสนับสนุนการบูรณาการการเรียนรู้กับการทํางานในต่างประเทศ 
พ.ศ. 2563 

นายกสภาฯ ได้ลงนามในระเบียบฯ ว่าด้วยการสนับสนุนการบูรณาการการเรียนรู้กับการทํางานใน
ต่างประเทศ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว และมหาวิทยาลัยมอบสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ส่งระเบียบไปยังคณะ/
วิทยาลัยทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

 
  



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6) 
 
 ระเบียบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมมีมติ
อนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรี จํานวน 256 ราย  
  สํานักส่งเสริมวิชาการฯ แจ้งผลให้ผู้สําเร็จการศึกษาทราบ และออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือ
รับรองคุณวุฒิให้ผู้สําเร็จการศึกษาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือจัดทําปริญญาบัตรให้บัณฑิต (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ 
 

 3.1.2 เพื่อพิจารณา 
  3.1.2 (1) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 12/2563 : ระเบียบวาระที่ 3.1.2 (1) 
   เรื่องเพื่อทราบบันทึกข้อความ คณะครศุาสตร์ เรื่องการบริหารงานบคุคลของ   
                               มหาวิทยาลัยที่กระทบต่อคณุภาพทางวิชาการฯ ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 
 สืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ระเบียบ
วาระที่ 3.1.2 (1) สภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีมติมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการพิจารณาอนุมัติอัตรากําลัง
สายวิชาการของคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิจัย/วัดผลและประเมินผล และการขออนุมัติจ้างบุคลากรที่มีอายุ
เกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์..เป็นบุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ เพ่ือเสนอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนต่อไป 
 ผศ.ชิตาพร เอ่ียมสะอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ขอติดตามและอภิปรายว่าหากมหาวิทยาลัย
ดําเนินการพิจารณาอนุมัติอัตรากําลังสายวิชาการของคณะครุศาสตร์ล่าช้าอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ       
ทางวิชาการของคณะครุศาสตร์ 
 ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีได้อภิปรายว่าเรื่องดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้รับ
เรื่องไว้พิจารณาแล้วและจะเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมวันที่ 25 ธันวาคม 2563 
เพ่ือพิจารณา 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

3.2 รายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 
      3.2.1 เพือ่ทราบผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนกุรรมการท่ีสภามหาวิทยาลยั 
แต่งต้ัง 
 -ไม่ม-ี 

3.2.2 เพื่อพิจารณาทักท้วง 
        -ไม่มี- 
3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ  

                   -ไม่มี- 
 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
         -ไม่มี-  
 
 



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7) 
 
 4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบ 
  4.2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการเงินและการ                    
                        ลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 มีมติเห็นชอบหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิด
ทําการสอนหลักสูตรดังกล่าวถึงปัจจุบัน 

คณะวิทยาการจัดการได้ปรับเปลี่ยนช่ือหลักสูตรจากเดิมเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเงินและการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และได้เสนอหลักสูตรต่อ คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเงินและการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 1. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพควรมีการวางแผนให้นักศึกษาได้ทํางานมากข้ึน และอาจารย์ควรให้
คําแนะนํานักศึกษาได้ตลอดเวลาในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2. รายวิชาที่ระบุในหลักสูตรควรมีการปรับรูปแบบการสอนให้มีการเรียนรู้จากเทคโนโลยีและ
เครื่องมือจริงมากกว่าการสอนแบบบรรยาย โดยให้มีการสอดแทรกอยู่ในทุกรายวิชา 

3. ให้ตรวจสอบช่ือรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกัน  
4. หลักสูตรควรเขียนหน่วยกิตที่เป็นการปฏิบัติให้มากขึ้นเพ่ือให้เป็นจุดเด่นของหลักสูตร 
5. หลักสูตรควรมีการสอดแทรกความรู้หรือการบูรณาการเก่ียวกับอัตลักษณ์ท้องถิ่น ความเป็นสังคม

ท้องถิ่น  
6. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรควรทําผลงานที่ตรงกับหลักสูตรที่รับผิดชอบ    

และมีการเผยแพร่ผลงานในวงกว้าง 
7. หลักสูตรควรมีรายวิชาที่เน้นการแก้ปัญหาพ้ืนฐานของสังคมในปัจจุบัน 
8. ควรมีการแนะนําข้อมูลการเรียนรู้ระบบดิจิตอล ข้อมูลด้านการลงทุนแบบออนไลน์ ข้อมูลการ

ลงทุนหลังการระบาดของโรคโควิด-19 เพ่ือเป็นแนวทางให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าและเกิดการเรียนรู้ได้ด้วย
ตัวเอง 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
 

 4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร                  
                  และโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 มีมติเห็นชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)        
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิดทําการสอนหลักสูตรดังกล่าวถึงปัจจุบัน 



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8) 
 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ปรับเปลี่ยนช่ือหลักสูตรจากเดิมเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ .  2564) และได้เสนอหลักสูตรต่อคณะ
กรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 และสภาวิชาการ     
ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้พิจารณาแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและโภชนาการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดังน้ี 

1. หลักสูตรควรเพ่ิมรายวิชาเลือกที่เก่ียวกับนวัตกรรมอาหารท่ีเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น และสร้างความ
ได้เปรียบในเรื่องอาหารท้องถิ่น โดยเฉพาะอาหารภาคใต้ 

2. ให้หลักสูตรนํานโยบายของคณะรัฐมนตรีในเรื่อง “ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารแห่งอนาคต
แห่งอาเซียนควบคู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” มาเขียนเป็นสาระสําคัญของหลักสูตรด้วย   

3. หลักสูตรควรเขียนแผนปฏิบัติการด้วย เช่น สร้างงานสร้างรายได้เช่ือมโยงกับการพัฒนาท้องถิ่น 
4. แก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 1 และ ข้อ 2 โดยเขียนให้อยู่ในภาพรวม แล้วจึงเขียนแยกย่อยใน Learning 

outcome ส่วนข้อ 3 และ 4 เขียนรวมเป็นข้อเดียวกัน 
5. หน้า 13 ให้ใส่คําอธิบายในคอลัมภ์แรก บรรทัดล่างสุดของตาราง 2.6.2 ประมาณการรายจ่าย                     

(หน่วย : บาท)  
6. หน้า 17 รายวิชา SFN2003 ช่ือภาษาอังกฤษ Advance Food Processing แก้ไขเป็น“Advanced  

Food Processing” 
7. หน้า 18 รายวิชา SFN2015 การตลาดและการใช้ดิจิทัลในการขับเคลื่อนธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร                   

ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็น Digital technology ใช่หรือไม่ 
8. หน้า 18 รายวิชา SFN2019 การบูรณาการวิจัยในนวัตกรรมอาหารและโภชนาการควรใส่คําว่า 

“ระเบียบวิธีวิจัย” ลงในคําอธิบายรายวิชาด้วย 
9. หน้า 19 กลุ่มวิชาเอกเลือก ควรระบุให้ชัดเจนว่าต้องเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเท่าน้ัน หรือระบุว่า

ต้องเลือกเรียนจากก่ีกลุ่ม หรืออาจไม่จําเป็นต้องแยกกลุ่มวิชาเน่ืองจากแต่ละกลุ่มมีจํานวนน้อยกว่า 18             
หน่วยกิต 

10. หน้า 124 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ ควรเขียนให้สอดคล้องกับรายวิชาที่นักศึกษา    
ได้เรียนจริง 

11. จากช่ือหลักสูตรที่มีคําว่า “นวัตกรรม”หลักสูตรต้องสามารถบอกได้ว่าอะไรคือนวัตกรรมที่
นักศึกษาสร้างได้และผลลัพธ์ที่นักศึกษาได้รับเมื่อจบหลักสูตรมีความโดดเด่นในเรื่องใด 

12. หลักสูตรต้องระบุให้ชัดเจนว่านักศึกษาต้องรู้เรื่องอะไรบ้างและลึกซึ้งเพียงใดจากรายวิชาที่มี 
concept ของนวัตกรรม และรายละเอียดในรายวิชาตอบโจทย์ความต้องการของหลักสูตรหรือไม่ 

13. หลักสูตรควรพิจารณาการบูรณาการระหว่างหลักสูตร หรือจัดให้มีการเรียนร่วมระหว่างคณะ
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ในด้านอ่ืนด้วย 



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 9) 
 

14. หลักสูตรควรพิจารณาว่าหากปีการศึกษาหน้าที่ได้เปิดรับนักศึกษาแต่ไม่มีนักศึกษาเข้าเรียน ควร
ปิดหลักสูตรแล้วนําอาจารย์ที่มีศักยภาพมาจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและเน้นการทําวิจัยโดยเน้น
การพัฒนาอาหารท้องถิ่นให้มีความโดดเด่นเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์กับชุมชน 

15. หากหลักสูตรไม่ได้เน้นรายวิชาเกี่ยวกับ Food science ควรพิจารณาเปลี่ยนช่ือหลักสูตรเป็น 
“หลักสูตรคหกรรมศาสตร์และอาหารปลอดภัย” โดยบูรณาการเรื่องอาหารท้องถิ่นหรืออาหารเพ่ือสุขภาพ 

16. ให้มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 เพ่ือประเมินสถานการณ์จํานวนนักศึกษา และ
หากไม่สามารถรับนักศึกษาได้ตามแผนการรับนักศึกษาได้ ควรพิจารณาปิดหลักสูตรน้ีและพิจารณาพัฒนาการ
ปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) และให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
โดยมีเง่ือนไขให้คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปรับปรุงหลักสูตรภายในหน่ึงปีหรือพัฒนาไปเป็นหลักสูตรอ่ืนต่อไป 
 

 4.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 มีมติ

เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) จาก อ.ดร.ปุณยวีร์       
หนูประกอบ เป็น อ.กนกกุล เพชรอุทัย 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 มีมติ
เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) กรณีเพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 1 คน คือ            
อ.อนุวัฒน์ อัคคีสุวรรณ์ เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกําหนดของ                
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบให้เสนอ
การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ต่อสภามหาวิทยาลัย 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ดังน้ี 
  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน (หลักสูตรใหม่    
พ.ศ. 2563) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากเดิม อ.ดร.ปุณยวีร์ หนูประกอบ เป็น อ.กนกกุล       
เพชรอุทัย เพ่ือให้คุณวุฒิตรงตามศาสตร์สาขาวิชานวัตกรรมสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนย่ิงขึ้น 
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เพ่ิม    
อ.อนุวัฒน์ อัคคีสุวรรณ์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 

 มติที่ประชุม 
เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ดังน้ี 

  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน (หลักสูตรใหม่    
พ.ศ. 2563) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากเดิม อ.ดร.ปุณยวีร์ หนูประกอบ เป็น อ.กนกกุล 
เพชรอุทัย เพ่ือให้คุณวุฒิตรงตามศาสตร์สาขาวิชานวัตกรรมสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนย่ิงขึ้น 



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 10) 
 
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เพ่ิม            
อ.อนุวัฒน์ อัคคีสุวรรณ์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 

 

 4.2.4 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
ด้วย ผศ.ชิตาพร เอ่ียมสะอาด คณบดีคณะครุศาสตร์ อ.ดร.พิชัย สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ และ ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   
ที่ 004/2560..เรื่องแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งคณบดี ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 จะครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง 4 ปีในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 และมหาวิทยาลัยได้เลือกผู้แทนคณาจารย์ จํานวน 3 คน เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็น
กรรมการในคณะกรรมการสรรหาคณบดีทั้ง 3 คณะเรียบร้อยแล้ว 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ัง (1) คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์            
(2) คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ (3) คณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะนิติศาสตร์ 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อเสนอแนะว่าการจัดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
หากมีเรื่องการพิจารณาเลือกคณบดี ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยควรให้เวลากับกรรมการสภาฯ         
เพ่ือพิจารณาในระเบียบวาระน้ีและไม่ควรมีวาระเรื่องอ่ืนๆ มาก 

มติที่ประชุม 
 1. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ดังน้ี 
 (1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ 
 (2) อ.ดร.กนกรัตณ์ ชลศิลป์ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ  
 (3) อ.ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16 (3) แห่ง กรรมการ 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
 (4) อ.ดร.กฤษณี  สงสวัสด์ิ ผู้แทนคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
 (5) อ.จิราวรรณ  เทพจินดา  ผู้แทนคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
 (6) ผศ.พจนาถ  ขอประเสริฐ ผู้แทนคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
 (7) นายวรชาติ  การเก่ง ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 
 (8) ผู้อํานวยการสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (9) ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉราวรรณ บุญมาก เจา้หน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที่ดําเนินการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2556 ให้ได้บุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเลือกและแต่งต้ังเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ 
 2. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังน้ี 
 (1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ 
 (2) ผศ.ธวัช  บุญนวล กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ  
 (3) นายธีรพันธ์ุ จันทร์เจริญ กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16 (3) แห่ง กรรมการ 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
 (4) ผศ.กฤษมาศ  พันธ์ุมูสิก ผู้แทนคณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์ฯ กรรมการ 
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 (5) ผศ.เกียรติศักด์ิ ดวงจันทร์ ผู้แทนคณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์ฯ กรรมการ 
 (6) อ.สมมาส เส้งสุย   ผู้แทนคณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์ฯ กรรมการ 
 (7) นายวรชาติ  การเก่ง  ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 
 (8) ผู้อํานวยการสํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (9) นายอนุพงศ์  ก่ิงทอง เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที่ ดําเนินการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ให้ได้บุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเลือกและแต่งต้ังเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
 3. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ ดังน้ี 
 (1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ 
 (2) อ.ดร.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ  
 (3) อ.ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16 (3) แห่ง กรรมการ 
   พระราชบัญญติัมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
 (4) ผศ.พรวิไล อุ้ยดํารงธรรม  ผู้แทนคณาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
 (5) รศ.สิทธิกร  ศักด์ิแสง    ผู้แทนคณาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
 (6) ผศ.ดร.อัคคกร  ไชยพงษ์  ผู้แทนคณาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
 (7) นายวรชาติ  การเก่ง  ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 
 (8) ผู้อํานวยการสํานักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (9) นางสาวนริศรา ชุมทอง   เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที่ ดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่า
ด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
ให้ได้บุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเลือกและแต่งต้ังเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 

 4.2.5 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการคืนเงนิงบประมาณเงินอุดหนนุทั่วไป  
  บัญชเีงินกองทนุพนักงานมหาวิทยาลัย ใหกั้บพนักงานมหาวิทยาลัยทีบ่รรจุในปีงบประมาณ  
  พ.ศ.  2557 – 2561 

สภามหาวิทยาลัยฯในการประชุมคร้ังที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 มีมติอนุมัติคืนเงิน
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป บัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 36,254,409.18 บาท (สามสิบหก
ล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าบาทสิบแปดสตางค์) ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 – 2561 (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2561) และให้มหาวิทยาลัยฯ กําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการคืนเงินงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป บัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยให้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัย ที่บรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557–2561 และเสนอคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณ
และทรัพย์สินพิจารณาเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2563 ได้ให้หลักการ ดังน้ี 
 1. หน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง 

2. คืนเงินให้ทกุคนที่เป็นเจ้าของเงินและจ่ายตามความเป็นจริง 
3. คืนตามวงเงินที่เหลืออยู่ของแต่ละคนโดยไม่เกินวงเงินที่เหลืออยู่ 
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4. ไม่เรียกคืนคนที่ใช้เกินวงเงิน 
5. คนที่เบิกเกินวงเงินแล้วไม่มีสิทธ์ิได้รับคืน  

 และมอบมหาวิทยาลัย ไปจัดทําข้อมูลการคืนเงินฯ เสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาในเดือน
ธันวาคม 2563 
 สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 มีมติรับทราบผล
การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน 
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 18 
ธันวาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการคืนเงินงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป บัญชีเงินกองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัย ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 – 2561 และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการคืนเงินงบประมาณเงิน
อุดหนุนทั่วไป บัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุในปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2557 – 2561 

มติที่ประชุม 
  สภามหาวิทยาลัยฯ ให้เปลี่ยนระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องเพ่ือทราบหลักเกณฑ์และวิธีการคืนเงิน
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป บัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 – 2561 มาเป็นระเบียบวาระที่ 4.2.5 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และ
วิธีการคืนเงินงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป บัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่
บรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 และมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการคืนเงินงบประมาณเงิน
อุดหนุนทั่วไป บัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 – 2561 
 

ระเบยีบวาระที่ 4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 4.3.1 พิจารณาอนุมัติใหป้รญิญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี 
 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 16..พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 มีมติเห็นชอบ               
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 12 ราย ระดับปริญญาตรี 
จํานวน 215 ราย และระดับประกาศนียบัตร จํานวน 14 ราย 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยควรกํากับติดตามกระบวนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ว่ามีข้อติดขัดในส่วน

ใดบ้าง เน่ืองจากในกรณีสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มีนักศึกษาที่ย่ืนขออนุมัติจบการศึกษา เพียง 7 คน และมา
จากอาจารย์ที่ปรึกษาคนเดียวกัน 

2. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์เพ่ือเตรียมความพร้อมในการทดแทนอาจารย์อาวุโสที่อายุมากและเกษียณอายุ
ราชการออกไป 

3. มหาวิทยาลัยควรกํากับดูแลให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 คน กํากับดูแลนักศึกษาไม่เกิน           
5 คน เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.กําหนด  

4. กรรมการสภาฯ มีข้อสังเกตว่าบทคัดย่อในหน้า 53 และหน้า 58 ใช้หลักการและวิธีการเขียนที่
เหมือนกัน มีเพียงความแตกต่างของกลุ่มประชากรระหว่างศาลยุติธรรมในเขตภาคใต้ กับองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นในเขตภาคใต้ มหาวิทยาลัยควรกํากับให้อาจารย์ที่ปรึกษากํากับและตรวจสอบเน้ือความในบทคัดย่อ
ของวิทยานิพนธ์ให้มีความแตกต่างกัน และมีความหลากหลายและเป็นไปตามมาตรฐานของการเรียนรู้ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

มติที่ประชุม 
อนุมัติให้ปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 12 ราย ระดับปริญญาตรี จํานวน 215 ราย และระดับ

ประกาศนียบัตร จํานวน 14 ราย 
 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  5.1 เพื่อทราบรายงานผลการสอบบัญชีงบประมาณเงนิรายได้ของสาํนกัจัดการทรัพย์สิน  
   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การจัดต้ัง การบริหารจัดการหน่วยงานใน
กํากับ พ.ศ. 2552 ข้อ 19 “ให้รายงานการเงินประจําปี ซึ่งมีการตรวจสอบบัญชี โดยหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัยหรือโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในวันสิ้นปีงบประมาณ” ประกอบระเบียบสํานัก
จัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยทรัพย์สินและเงินรายได้ พ.ศ. 2554 ข้อ 21 
“รายงานผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินให้คณะกรรมการบริหารสํานักจัดการทรัพย์สนิทราบ” 
 สํานักจัดการทรัพย์สิน ได้ดําเนินการให้ สิบเอกสมพร เทียนกระจ่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตรวจสอบ
บัญชีงบประมาณเงินรายได้สํานักจัดการทรัพย์สิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 
กันยายน 2563) ปรากฏว่ามีรายได้ทั้งสิ้นในรอบปี จํานวน 39,437,297 บาท มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในรอบปี 
จํานวน 28,235,267 บาท กองทุนพัฒนาและซ่อมแซมปี 2563 จํานวน 1,367,119 บาท สามารถนําส่ง
มหาวิทยาลัยปี พ.ศ. 2563 เป็นจํานวนเงิน 12,569,131 บาท และมีสภาพคล่องในการดําเนินงานอัตราส่วน 
(สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียน) 4.09 เท่า 
 สํานักจัดการทรัพย์สินได้นํารายงานผลการสอบบัญชีงบประมาณเงินรายได้ของสํานักจัดการทรัพย์สิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอคณะกรรมการบริหารสํานักจัดการทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ 
3/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมมีมติให้สํานักจัดการทรัพย์สินเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เสนอคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สินพิจารณา 
และเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีรับทราบรายงานผลการสอบบัญชีงบประมาณเงินรายได้ของ
สํานักจัดการทรัพย์สิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2563 มีมติรับทราบและมอบสํานักจัดการทรัพย์สินดําเนินการเสนอคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน งบประมาณและทรัพย์สินพิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบรายงานผลการสอบบัญชี
งบประมาณเงินรายได้ของสํานักจัดการทรัพย์สิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 18 
ธันวาคม 2563 ได้พิจารณารายงานผลการสอบบัญชีงบประมาณเงินรายได้ของสํานักจัดการทรัพย์สิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการสอบบัญชีงบประมาณเงินรายได้ของสํานักจัดการ
ทรัพย์สิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบรายงานผลการสอบบัญชีงบประมาณเงินรายได้ของสํานักจัดการ
ทรัพย์สิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 14) 
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. สํานักจัดการทรัพย์สินควรบริหารเงินสดให้มีประสิทธิภาพ โดยการนําไปฝากกับสถาบันการเงินที่มี

ความเสี่ยงตํ่า 
2. ปัญหาจากสถานการณ์โรคโควิด-19 มีผลกระทบต่อรายได้ที่ลดลง แต่ค่าใช้จ่ายคงอยู่ในระดับปกติ 

ควรเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
3. กรรมการสภาฯ มีข้อสังเกตว่าก่อนการจัดต้ังสํานักจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยฯ ทําหน้าที่บริหาร

จัดการหอพักนักศึกษาและโรงน้ํา ควรมีข้อมูลอธิบายที่มาว่าเมื่อก่อนมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างไร 
และต่อมามีการจัดต้ังสํานักจัดการทรัพย์สินมีการบริหารจัดการที่มีความแตกต่างอย่างไร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลของ
สภามหาวิทยาลัยในการปรับโครงสร้างของสํานักจัดการทรัพย์สินในอนาคต 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
6.1 อ.ดร.พิชัย สุขวุ่น กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อเสนอแนะว่าด้วยสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา (Covid-19) มหาวิทยาลัยฯ มีพ้ืนที่ต้ังอยู่ใกล้กับแรงงานต่างด้าวควรมีมาตรการป้องกันเพ่ิมขึ้น และ
ควรปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ซึ่งในอนาคตคาดว่าโรค
ดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่รุนแรงซึ่งมหาวิทยาลัยควรดูแลในเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยและ
นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจ้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ดังน้ี 1) ต้ังชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเพ่ือสกัดก้ันตรวจสอบป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19              
2) ขอความร่วมมืองดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของประชาชน เช่น งานปีใหม่ สวดมนต์ข้ามปี งานวัน
เด็ก กิจกรรมกีฬา ฯลฯ 
 6.2 ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคาร ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา     
13.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 

เลิกประชุมเวลา 15.40 น. 
 
 
  นายวรชาติ  การเก่ง                                   อาจารย์วสันต์  สทุธโส 
ผู้จดรายงานการประชุม                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
  


